



ข่าวสาร

ศรีพิบูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ ต.พลาขุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗๑๐๘ <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๖๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ณ วัดราชมณฑป(วัดหลวงพ้อโต) โดยทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชไประยะหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้วัด จึงได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลวัดจันทร์ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อนำเงินมาสมทบทุนก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

เพื่ออานิสงส์แห่งผลบุญร่วมกัน จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทูท่าน ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน ณ วัดราชมณฑป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายกฐิน และถวายภัตตาหารเพล

ผู้มีจิตศรัทธาขอเชิญร่วมทำบุญถวายปัจจัยได้ที่ บริเวณชั้นล่าง อาคารที่พิชณู ส่วนทะเลแก้ว หรือที่ สำนักงานอธิการบดี (บ้านพิบูล) ส่วนวังจันทร์

มรพล.ตติ ๑ ใน ๑๐ มหาวิทยาลัย ที่บริหารจัดการ งบประมาณได้ตามเป้า



คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบทานกรณีพิเศษ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ที่จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ นำโดย ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการติดตามในครั้งนี้ คณะผู้สอบทานกล่าวว่าเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณได้ตามเป้า โดยมีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการอยู่ในอันดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ เพื่อศึกษานโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ รูปแบบ การวางแผน ระบบกระบวนการทำงาน และปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างขยายผลไปสู่ส่วนอื่น ๆ ต่อไป

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เปิดให้บริการวันศุกร์ ศรีทอง

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก จะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เพียงครั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทั้งหมดเดินทางไปร่วมสัมมนาการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการหนังสือเดินทาง ซึ่งจัดโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒

จึงประกาศให้ผู้ที่จะใช้บริการทุกท่าน ทราบทั่วกัน





สาขาวิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม “พึงธรรม - ทำนุบำรุงศาสนา” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

ซึ่ง เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๕๒ อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดราชมณฑป (วัดหลวงพ่โต) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

และในวันที่ ๗ ก.ย. ๕๒ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนเข้ารับฟังธรรม ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร ม. โดยนิมนต์พระครูใบฎีกา เพลินแสงสร พระครูจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ (วัดใหญ่) มาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม

โครงการดังกล่าว ทำให้นักศึกษาได้นำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้เกิดการพัฒนาจิตใจตนเองให้มีความสุข ส่งผลให้ประเทศชาติสงบร่มเย็นด้วยเช่นกัน

ฝ่ายปฐมฤกษ์ สาขาวิชานโยบาย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย / ๕๗ : ๖๖

เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชา ารปศ.ชั้นปีที่ ๔ ห้อง ๒/๕๙ คมส. จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “คุณรู้จัก กยศ. ดีแล้วหรือยัง” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ โดยมี คุณเพ็ญศรี มีพวง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน ด้วยปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาที่กู้ยืมเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั่วประเทศประมาณหนึ่งล้านคน ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา ๒ ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมคืนให้แก่กองทุนฯ ตามระยะเวลาและวิธีการที่กำหนด แต่พบว่า มีผู้กู้ยืมที่ไม่ชำระต้อง ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยจังหวัดพิษณุโลกมีการฟ้องร้อง เรื่องดังกล่าว ๙๐๗ ราย และศาลแขวงจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีขึ้นในบางส่วนแล้ว ซึ่ง มรพส.มีนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. เป็นจำนวนมาก และได้มีการกระทำผิดสัญญาและถูกฟ้องร้องดำเนินคดี มากด้วยเช่นกัน

ดังนั้น สาขาวิชา รปศ.จึงจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว โดยเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ ได้แก่ หนายศความ ไกรจักร ภักดิ์ธนารงค์ อ.พิเศษสาขาวิชา รปศ., คุณวรรณิกา พระครูธินเจ้าพนักงานคดี สำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก, คุณสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ หน.งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ดำเนินรายการโดย นายกิตติศักดิ์ พุกอุต นักศึกษา รปศ. ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้อย่างเข้าใจเกี่ยวกับเงินกองทุน กยศ. และสามารถนำแนวทางไปใช้ในการตัดสินใจในการกู้ยืมเงิน การชำระคืนเงินกองทุน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป